



ที่ ขบ ๐๐๑๘/ว ๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตรีเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลา
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
และผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากกรณี
การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
จากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
หรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการ
จำนวนมากในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายกำหนดเวลา
การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัด จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร
มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุจะปรากฏบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่
ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลาที่สามารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ถือบัตรสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้
ตามเดิม เป็นต้น


ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุยืนยันตัวตน
ในห้วงระยะเวลาขยายวันขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่และขอเปลี่ยนบัตร ในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือบัตรนำบัตร
มาแสดงเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยยังมีได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้
จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนได้ตามเดิม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อ

/ณ ที่ว่าการอำเภอ...

ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก หรืออาจมีการปิดสถานที่ให้บริการทำบัตรดังกล่าวในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนริศ นiramยวงศ์)

ปลัดจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ - ๓๘๒๘ - ๒๕๘๕ ต่อ ๑๓



ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย